

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

KAMART – กดดัน หรือ กดเก็บ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ช่วงนี้ บรรยากาศของตลาด ก็อาจจะทำให้หลายๆ ท่านสับสนกัน

มากขึ้นหน่อย ไม่ว่าจะฝั่งที่เล่นด้วยปัจจัยพื้นฐาน หรือฝั่งที่เล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะมีความสับสนมากกว่ากัน... แต่เหนือเมฆเชื่อได้เลย แบบไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนนะ ถ้าเขาแบบไม่สับสนเลย หรือ สับสนกังวลใจน้อยกว่า ก็น่าจะเป็นพวกฝั่งทางปัจจัยทางเทคนิคเสียมากกว่า เพราะฝั่งนี้ ยังังเสีย จะต้องรู้อยู่แล้วว่า “ไรเงิ” ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ไข่แค่สายตา แล้วว่าตามไปเท่านั้น จะไม่เอาใจไปกังวลหรือสับสนกับข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น... บางครั้ง ถึงขั้นอ่านกราฟออกมาได้ว่า การแกว่งๆ ของราคาที่ผ่านมา นั้น เป็นอย่างไร ผู้เล่นในหุ้นนั้นๆ กำลังทำอะไรอยู่ ยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ๆ กลุ่มเดียวหรือคนเดียว กำลังควบคุมราคาหุ้น จะให้มีแนวโน้มจะไปทางไหน ซึ่งถ้าใครอ่านได้ชัด ก็มีโอกาสชนะได้ไม่ยาก... ส่วนพวกฝั่งของปัจจัยพื้นฐาน ก็อย่างทีกล่าวนั้นแหละ สับสน หรือ กังวลกันมากกว่าแน่ๆ ยิ่งในระยะนี้แล้ว อ่านตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ แล้วจะออกทางไหนชัดๆ ยังไม่รู้เลย... ลองติดตามเรื่องของ ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐฯ ดูเอาแล้วกัน แต่ 3 วันสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดยังคาดการณ์หรือกังวลในเรื่องของ FED กลับไปกลับมาเลย สรุปแล้ว จะกังวลว่า เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีกันแน่ ตัวเลขบางตัวแย่ ก็ลดแรงกดดันกับสรชั้้นอัตราดอกเบี้ยของ FED แต่พอเห็นตัวอีกก็ตัว ก็กลับมกังวลเรื่องการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงๆ ถ้าท่านที่ตามข่าวปัจจัยพื้นฐานแบบนี้มา ระยะนี้ก็ต้องมีสมาธิกันหน่อยนะครับ... ส่วนปัจจัยในประเทศเอง อย่าให้เอ๋อมากเกินไป กลั้วตัวก็น่าจะรู้ๆ กันดี

ดูตามเกม... เห็นอาการในวันศุกร์ ก็อาจจะต้องพอเดาๆ ไว้ก่อนว่า เหมือนจะเซ่ยาวๆ อยู่

และก็น่าจะออกอาการ กดๆ ลง เพื่อหลอกให้ใครๆ ขายของออกมาหรือเปล่า เรียกว่า ออกแนว กดเพื่อเก็บ

แนวรับ : ... 6.20-6.10 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 6.00 ไร่ จะอุ่นใจกว่า**

เป้าหมาย : ... 7.40-7.50 และ อาจจะหวังลิ้นรอบได้ถึง 8.00

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KAMART... จริงๆ แล้ว ดูจากโครงสร้าง การแกว่งตัว ก็เรียกได้ว่า เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ยิ่งถ้า จะไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ กว่านี้ ก็เป็นภาพโครงสร้าง ขาขึ้นเช่นกันแปลว่า การแกว่งๆ ของราคา เป็นไปเพื่อ จะเน้นทางขึ้นมากกว่า... แล้วในภาพระยะสั้น ภาพนั้นๆ เราจะเห็นรูปแบบของ กลุ่ม MA ที่อยู่ในภาวะกระทิง ที่เริ่มต้นมาจากระดับราคา 5.0-5.5 นั้นจะแปลได้ว่า ถ้าเราจะหวังเกินเป้าหมายที่ให้มา ไม่ว่าจะ 7.4-7.5 หรือ จะเห็น 8.0 เองก็ตาม เราอาจจะหวังในระยะกลาง ได้ถึงระดับ 10.0-11.0 กันนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตาม การแกว่งตัวระยะสั้น เราก็ต้องไม่เห็น การลงมาต่ำกว่า 6.0 อย่างเด็ดขาดด้วย ถึงจะมีแนวดี